



027 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy



โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ และเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

NO Gift Policy
งดรับ งดให้ ของขวัญ
และของกำนัลในทุกโอกาส

โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
SOMSANOOKDONGNONGBON SCHOOL

เปลี่ยนจาก “ของขวัญ” เป็น “คำอวยพร”

“ งดรับ งดให้ ”

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในทุกประการ

เพื่อสร้างนิยามสุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. มอบนโยบายและสร้างความตระหนักรู้แก่คณะครูและบุคลากร ผ่านการประชุมคณะครู และบุคลากร แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่ บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด



๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน



๓. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินการของโรงเรียนและแจ้งนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่



๔. ประชาสัมพันธ์ สื่อทาง Social Media

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกำนัล ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม จัดการความเสี่ยงจากการรับและให้ของขวัญ ของกำนัลที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเตือนใจบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสมสนุกดงหนองบอน ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกำนัลและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสมสนุกดงหนองบอนที่จัดขึ้น ประกอบด้วย

๑) แบนเนอร์ประกาศเจตนารมณ์



เปลี่ยนจาก “ของขวัญ” เป็น “คำอวยพร”

“ งดรับ งดให้ ”

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในทุกประการ

เพื่อสร้างนิยามสุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่



๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน



๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้า Facebook : โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

